



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๓๑๖

ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๙/๒๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ตาม EB ๑๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ต้นเรื่อง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันและรับสินบน นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครนายก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกต่อไป

(นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี)

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

โดยที่เป็นการอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องด้วยในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา อันเป็นการสร้างสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประทุพติมิชอบในวงราชการ และให้กำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติดนเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและประทุพติมิชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาล และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล่าวหาญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสมที่ควร เพื่อขจัดปัจจัยอันมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างนิสัยและความคาดหวังที่ดีๆ ที่ว่าผู้น้องต้องดิ้นรนเพื่อหาของขวัญให้ผู้ใหญ่ การที่จะพยายามคงไว้ซึ่งกติกาสันติภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุแห่งพฤติกรรมคอร์รัปชัน ที่กลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านาน ทั้งนี้ ควรปลูกจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการทุจริตและประทุพติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้

๑. ในการแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย
๒. การเรียไรในหมู่ข้าราชการ หรือการให้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงความปรารถนาดีต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการให้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วัน/เดือน/ปี :

หัวข้อ : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

Link ภายนอก : เว็บไซต์ <http://www.noph.go.th/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
พรสวรรค์ ไชยสอน
(นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน)

ตำแหน่ง นิติกร
วันที่...๒๐...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง
เกียรติศักดิ์ นาราศรี
(นายเกียรติศักดิ์ นาราศรี)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (หัวหน้า)
วันที่...๒๐....เดือน..ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วีรยุทธ พิมพ์ดี

(นายวีรยุทธ พิมพ์ดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่..๒๐..เดือน..ธันวาคม..พ.ศ.๒๕๖๒